



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๑๘๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาติว่า ได้จัดโครงการ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗” ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ทางวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและจุดประกายเยาวชนให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี การมีศีลธรรม และคุณธรรมในเบื้องต้นของการดำเนินชีวิต รู้คุณค่า ความหมายของผืนแผ่นดินไทย โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของ “พญาครุฑ” เทพพาหนะพระนารายณ์ ที่ใช้สื่อ ความหมายแทนความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม อีกทั้ง ครุฑยังมีความผูกพันคู่กับบ้านเมือง และประชาชนชาวไทยมาอย่างช้านาน จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของไทย “ตราพระครุฑพ่าห์” ด้วยเนื้อหา ที่เข้าใจง่ายและการจัดแสดงที่ทันสมัยพร้อมผู้นำชม เพื่อเกิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญและคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสืบสานสัญลักษณ์ แห่งความกตัญญู ความดีงาม และความซื่อสัตย์ ให้คงอยู่ในสังคมไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ทัศนศึกษาโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ที่ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย ๙A ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการ วันศุกร์และวันเสาร์ วันละ ๓ รอบ ได้แก่ ๑๐.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. และผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ใบประกาศเกียรติบัตรทุกท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองรอบเข้าชมพิพิธภัณฑสถานฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘ - ๘๘๒๓๙๐๐ หรือที่ garudamuseum.ttb@gmail.com

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิมล ผลาผล โทร. ๐๙๑ ๒๓๒ ๒๑๕๖